
Skipstjóri og hafrannsóknir
Geir Zoega skipstjóri Polar Amaroq



Polar Amaroq
útgerð og hafrannsóknir

• Mikilvægt samstarf með hafró
• Fyrsta árið 2016/17, kvótinn fór í 283.000t
• Fyrsta skipti sem veiðiskip notað í loðnumælingu
• Fengum leiðangurslínum breytt, við sléttu og eftir
fréttir frá Gunnari Langva

• Ekki enn fengið niðurstöður loðnusýna sem ég
hef látið safna árlega við Austur Grænland



Frá 50 í 285 þús tonn
Tokt februar 2017



Virkar aðferðarfræðin?

• 2018 mældust of sterkar torfur sem juku CV (óvissa)
• Við vorum í loðnumælingu en flotinn að veiða á milli leiðarlína
• Þann dag veiddi flotinn um 18 þús ton en núll í mælingu.
• Það þarf að endurskoða þessa aðferðarfræði!!
• Loðna og síld eru torfufiskar, þessi svokallaða bootstrap mæling virkar ekki
• Tarajoq þar vantaði þekkingu á flottrollum í nýliðinni loðnumælingu, hvers

vegna var ekki haft samband og beðið um aðstoð? 
• Er CPUE (catch pr unit effort) lausn?







Kaldsjávar makríll?

• Höfum veitt makríl niður í 1’C 
• Fyrstu viðbrögð hitamælir er bilaður
• Vísindamenn vita alltaf betur
• Skipstjórarnir eru að feila! 
• Er veikleiki og mikil óvissa í mæliaðferðum?
• Makríl ráðgjöf var 77% vitlaus
• Núna er að koma 81% aukning í kolmunna
• Er þetta eðlilegt?



Heitsjávar borgarís?



Útbreiðsla síldar og makríls sumarið 2022



Fiskur án landamæra, síldarlóð við austur Grænland
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